

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND *Tuy Phước, ngày tháng năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2015 – 2020; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Tuy Phước**

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

Thực hiện Công văn số 999/STTTT-TTBCXB ngày 14/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định “Về việc báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2015 – 2020; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định”.

UBND huyện Tuy Phước báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2015 – 2020; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Tuy Phước như sau:

#### **A. Tổng kết kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2015 - 2020**

##### **I. Về kết quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị**

##### **1. Về tổ chức triển khai thực hiện**

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương trong huyện về tầm quan trọng trong công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, đặc biệt là trong giai đoạn 2015 - 2020, UBND huyện Tuy Phước đã tăng cường công tác chỉ đạo theo tinh thần Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại và Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”; Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2020. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện Tuy Phước đã tổ chức triển khai các nội dung nêu trên và phân công giao

nhiệm vụ cho từng cơ quan, ban, ngành của huyện bám sát các nội dung để tổ chức thực hiện.

## **2. Công tác tuyên truyền**

UBND huyện Tuy Phước đã chỉ đạo cho Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VH-TT-TT huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, gắn nội dung tuyên truyền thông tin đối ngoại với nhiệm vụ chính trị của địa phương và tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời quảng bá về thông tin đối ngoại bằng hình thức trực quan như: xây dựng nhiều cụm pano, bảng điện tử dọc trục đường ĐT640, các xã, thị trấn và một số khu vực đông dân cư, cùng với việc tuyên truyền bằng hình thức treo phướn, băng rôn, khẩu hiệu, cờ các loại; qua đó in hàng trăm tranh cổ động mỗi năm và khẩu hiệu tuyên truyền đã được chuyển tải bằng hệ thống trực quan sinh động góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; bên cạnh đó hình thức tuyên truyền lưu động bằng xe loa, đội thông tin lưu động tiếp tục được phát huy với nhiều đợt tuyên truyền trên khắp địa bàn huyện. Đặc biệt, chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và vấn đề về biển đảo đã được tập trung tuyên truyền thông qua sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

Đối với hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở đã xây dựng nhiều tin, bài, chương trình tuyên truyền trên sóng truyền thanh đạt hiệu quả, mở thêm các chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, về biển đảo, chủ quyền biển đảo, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn cho các xã, thị trấn kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước như:

+ Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Giải phóng huyện, Giải phóng tỉnh Bình Định và Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) hàng năm.

+ Giỗ tổ Hùng Vương và Tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5 gắn với tuyên truyền việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực.

## **3. Công tác phối hợp**

UBND huyện đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể của huyện, đồng thời chỉ đạo cho các cơ quan chức năng tích cực trong việc phối hợp triển khai các nội dung trong lĩnh vực thông tin - tuyên truyền và thông tin đối

ngoại; việc phối hợp đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại. Trong đó nội dung tuyên truyền trọng tâm là tuyên truyền thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia; tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng; giáo dục cho cán bộ, nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh có hiệu quả với những thông tin sai trái; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển - đảo Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chương trình phối hợp đã mang lại hiệu quả thiết thực cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam.

#### **4. Về lĩnh vực thông tin và truyền thông**

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020 có hiệu lực từ ngày 15/3/2013 đến các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tăng cường công tác quản lý xây dựng và tạo điều kiện phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS trên địa bàn huyện.

Việc hướng dẫn thủ tục cấp mới, gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho các Đài Truyền thanh không dây đến nay đã hoàn tất.

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp huyện, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Tuy Phước.

## **II. Đánh giá chung**

Qua 5 năm tổ chức thực hiện, huyện Tuy Phước đã đạt được những kết quả đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được nâng cao, đời sống nhân dân cơ bản được ổn định và tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của huyện ngày càng được nâng cao...qua những kết quả đó, có phần đóng góp quan trọng của công tác thông tin đối ngoại góp phần quảng bá hình ảnh huyện nhà, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện... giúp củng cố và thu hút các nhà đầu tư góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác thông tin đối ngoại được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm, đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các chính sách hoạt động đối ngoại. Công tác đối ngoại được triển khai dưới nhiều hình thức thông qua các hội nghị, hội thảo từ đó nhận thức về công tác thông tin đối ngoại trong cán bộ, nhân dân đã được nâng lên. Thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn giúp cho cán bộ hiểu rõ ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tuy đã được quan tâm, song nguồn lực đầu tư cho hoạt động thông tin đối ngoại còn yếu chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động thông tin đối ngoại trong tình hình mới hiện nay đó là:

Một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại; sự phối hợp trong công tác tuyên truyền đối ngoại giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện đôi lúc còn thiếu nhịp nhàng, chưa đồng bộ.

Đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin đối ngoại nhìn chung còn yếu và thiếu, hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bên cạnh đó được bố trí kiêm nhiệm cho nên chưa phát huy được hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại.

### **III. Nhiệm vụ trọng tâm về công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới**

Tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương trong huyện thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng và đổi mới phương pháp tuyên truyền cả trực quan và tuyên truyền lưu động, tiến hành quy hoạch hệ thống tuyên truyền trực quan từ huyện đến các xã, thị trấn, nhất là ở khu tập trung đông dân cư; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VH-TT-TT và UBND các xã, thị trấn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trong những năm tiếp theo.

Cần phải tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần tạo sự ổn định, thống nhất và đồng thuận xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tăng cường phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; trước mắt, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tiếp tục hướng dẫn các bộ phận chuyên môn, VH TT, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện quan trọng, ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, chất lượng, hiệu quả; ngoài ra, duy trì thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa không để xảy ra điểm nóng; hoạt động có nề nếp theo quy định của pháp luật.

## **B. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020**

### **I. Kết quả triển khai thực hiện**

#### **1. Tình hình triển khai thực hiện**

Sau khi Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh giai đoạn 2018-2020 được ban hành; UBND huyện Tuy Phước đã chỉ đạo các cơ quan huyện, UBND các xã, thị trấn về việc triển khai thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Tuy Phước; đồng thời chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, thị trấn lồng ghép nội dung tuyên truyền biển đảo vào các văn bản hướng dẫn tuyên truyền hàng tháng; Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở phát sóng các chương trình truyền thanh về biển, đảo do Cục thông tin cơ sở sản xuất.

#### **2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ**

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Tuy Phước đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện tổ chức công tác tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường, những

nơi đông dân cư, tại trụ sở làm việc bằng các hình thức như: panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; chỉ đạo các phương tiện truyền thông trên địa bàn thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương về nội dung của Đề án và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm phổ biến sâu rộng và nâng cao nhận thức các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về vị trí chiến lược, vai trò quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh của Tổ quốc.

Kịp thời chỉ đạo Trung tâm – Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung xây dựng chương trình, bố trí khung giờ, dành thời lượng thích hợp để thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương về nội dung của Đề án và Kế hoạch của UBND tỉnh, của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như các văn bản liên quan về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tiếp âm và phát sóng đầy đủ các chương trình của Đài cấp trên. Thông qua việc tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Đề án, về vai trò và giá trị to lớn của biển, đảo để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trong công tác đấu tranh bảo vệ và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên biển Đông; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

## **II. Đánh giá chung**

### **1. Đánh giá các mặt làm được**

Nhìn chung công tác triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện trong thời gian qua đạt được những kết quả khả quan:

- Công tác tuyên truyền đã được triển khai dưới nhiều hình thức, bám sát tình hình thực tế địa phương, nội dung phong phú và linh hoạt thu hút sự quan tâm của học sinh và các tầng lớp Nhân dân, cung cấp thêm nhiều thông tin về chủ quyền biển, đảo; vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

- Công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở đạt được một số kết quả góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn đối với việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển, đảo Tổ quốc.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, thường xuyên quan tâm chú trọng công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về biển, đảo và chủ quyền biên giới quốc gia đến các tầng lớp Nhân dân.

## **2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân**

### ***2.1. Khó khăn, hạn chế***

- Kinh phí bố trí cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền còn hạn chế nên chưa đáp ứng được nhiệm vụ của công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo trong thời gian qua trên địa bàn huyện.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự phối hợp nhưng chưa đồng bộ nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch đề ra để đạt hiệu quả cao.

- Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện; công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, sâu sát, một số nhiệm vụ chỉ dừng lại ở việc ban hành các văn bản chỉ đạo, chưa triển khai thực hiện được tại cơ sở.

### ***2.2. Nguyên nhân chủ quan và khách quan***

- Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, chưa xác định đúng tầm quan trọng của công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được thực hiện đồng bộ; phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của từng đối tượng đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa của huyện.

- Các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện chưa được bố trí kinh phí nên việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền tại cơ sở chưa phổ biến đến cán bộ, công chức và người dân tại địa bàn khu dân cư.

### **III. Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới**

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định về thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch nói trên đảm bảo mục tiêu kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Đa dạng hóa nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tập trung tuyên truyền những vấn đề có tính chất pháp lý nhằm khẳng định chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông, nhất là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền; phát huy hiệu quả của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, công nghệ thông tin đảm bảo thông tin rộng rãi, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

- Tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch về biển, đảo Việt Nam; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin sai lệch về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta trong vấn đề Biển Đông.

### **IV. Đề xuất, kiến nghị**

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục mở các đợt tập huấn, bồi dưỡng đối với cán bộ cấp cơ sở để cập nhật những kiến thức thực tế, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta về biển, đảo để kịp thời nắm bắt thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.



- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện công tác tuyên truyền tại các đơn vị, địa phương theo các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2015 - 2020; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Tuy Phước. Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng VH-TT;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hùng Tân**